

ผู้นำสีพ่นรถยนต์โลก Axalta Coating Systems

เปลี่ยนโลโก้ใหม่

มิถุนายน 2556 – บริษัท Axalta Coating Systems ผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ชั้นนำของโลก เดินหน้าเปลี่ยนโลโก้ใหม่ บ่งบอกอัตลักษณ์ของแบรนด์ครอบคลุมขอบเขตธุรกิจทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วโลก โดยโลโก้ใหม่จะเน้นชื่อ **Axalta** ให้โดดเด่น เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกสถานะผู้นำการผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ให้แก่ผู้ผลิตรายานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งมีลูกค้าอยู่กว่า 120,000 รายใน 130 ประเทศทั่วโลก



“เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับรูปลักษณ์ใหม่ของเรา เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่จะโดดเด่นในตลาด ด้วยการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และนำเสนอผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจของแบรนด์” ชาร์ลส เซฟเวอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร **Axalta** กล่าวและว่า “ในฐานะบริษัทชั้นนำที่ทุ่มเทเต็ม 100% เพื่อพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ เรามีความพร้อมเต็มที่ที่จะดำเนินการและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

Axalta ได้มีการพัฒนาคุณภาพสีให้แก่ฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย และยังคงตำแหน่งผู้นำตลาดในสีตลาดหลัก โดยบริษัทจำหน่ายสีให้แก่ผู้รับจ้างช่วงเพื่อผลิตชิ้นส่วนให้กับเจ้าของตราสินค้า หรือ **OEM** ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และยังได้รับการรับรองการใช้งานของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ชั้นนำมากมาย โดยในตลาดสีพ่นรถยนต์ จะมีแบรนด์หลัก ๆ ได้แก่ Standox®, Spies Hecker® และ DuPont® Refinish ซึ่งมีแบรนด์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติร่วมด้วย ส่งผลให้ **Axalta** กลายเป็นผู้ผลิตสีสำหรับอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนลูกค้าที่อยู่ในภาคขนส่ง แบรนด์ **Imron®** ของ **Axalta** ก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถบรรทุกหนัก รถบรรทุกและรถพ่วง หัวรถจักร และรถไฟฟารางเบา

ขณะที่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งมีตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ Voltatex® ของ Axalta ไปจนถึงผู้ผลิตท่อน้ำมันและท่อก๊าซซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ Nap-Gard® เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่วนลูกค้าที่อยู่ในแวดวงสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน้าต่าง ประตู วัสดุหุ้ม ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ ต่างก็ใช้สีฝุ่นแบรนด์ Alesta® เพื่อให้ได้สีคุณภาพเยี่ยม ทนทานต่อการกัดกร่อน

“ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 35 แห่งของเราให้ความสำคัญกับการผลิตสีคุณภาพสูงที่สุด และตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าครอบคลุมทั้งสี่ทวีป เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างล่าสุดก็คือเราเพิ่งประกาศการตัดสินใจที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศจีนเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของตลาดรถยนต์ที่กำลังเติบโต” นายเซฟเวอร์ กล่าวและว่า “ด้วยประสบการณ์ 145 ปีในอุตสาหกรรมสี เรามีรากฐานอันยิ่งใหญ่ที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ในอนาคต และมุ่งนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่สีที่เป็นที่นิยมที่สุดไปจนถึงเครื่องมือในการทำงานที่ดีที่สุด”



ผลิตภัณฑ์ของ **Axalta** ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการลดเวลาในการพ่นสีรถยนต์ใหม่หรือพ่นสีรถยนต์เก่า โดยผลิตภัณฑ์สีไร้กลิ่นฉุนและสีสูตรน้ำที่มีหลากหลายที่ใช้ในโรงงาน **OEM** และอยู่พ่นสีรถยนต์อย่างแบรนด์ CromaxPro® ยังมีคุณสมบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ สีพ่นรถยนต์ของ Axalta สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการปกป้องการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งานของวัสดุต่างๆ ตั้งแต่โครงรถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับสนามเด็กเล่น และเหล็กสำหรับการก่อสร้าง

เยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของ Axalta ได้ที่ axaltacoatingsystems.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ทีมงาน ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่ให้บริการ

การออกแบบแบรนด์ใหม่ของ Axalta ได้รับการออกแบบโดยฟิวเจอร์แบรนด์ บริษัทออกแบบแบรนด์และนวัตกรรมระดับโลก